

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 31.91 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบ 31.80 – 32.00 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 31.91 บาท แข็งค่าขึ้นจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนเล็กน้อยที่ระดับ 31.93 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบวันนี้ 31.80 - 32.00 บาท

* นายสรวิศ อดรรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้มีแนวโน้มแข็งค่าจากดอลลาร์อ่อนค่าเป็นหลัก หลังจากในวันศุกร์ที่ผ่านมา มีการประกาศตัวเลข GDP ของสหรัฐ ที่ออกมาสูงกว่าคาด แต่ดอลลาร์ไม่ได้รับปัจจัยหนุนเนื่องจากตลาดมีมุมมองว่าตัวเลขออกมาดีชั่วคราว ในระยะนี้นักลงทุนรอดติดตามการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในช่วงต่อไปของสัปดาห์นี้ ทั้งการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธและตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรรออยู่ในวันศุกร์

* รายงานยอดใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐ (Personal Spending) เดือนมี.ค.จะปรับตัวขึ้น 0.9% จากเดือนก่อนแต่ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานหรือ Core PCE ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดเงินเฟ้อของเฟดกลับเพิ่มขึ้นเพียง 1.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนทำให้ตลาดกังวลว่าเฟดอาจส่งสัญญาณนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลงอีก

* ขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตอย่างเป็นทางการของจีน ปรับลดลงสู่ 50.1 ในเดือนเม.ย. จาก 50.5 ในเดือนมี.ค.ที่เป็นการขยายตัวครั้งแรกในรอบ 4 เดือนระดับ 50 แยกการเติบโตจากการหดตัวเมื่อเทียบแบบรายเดือน

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.86 จากวานนี้ที่ 97.85

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -62.40 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 581.73 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเงินระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 31.909 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้